



# วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

Angthong College Of Dramatic Arts

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self Assessment Report: SAR)

ปีการศึกษา 2559



วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

## คำนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 6 มาตรา 48 ให้องค์กรต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองเล่มนี้เป็นเอกสารที่ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้องค์กรต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสรุปการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารยังบกพร่องคณะผู้ดำเนินการขออน้อมรับคำชี้แจงเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

(นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
<b>ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา</b>	<b>1</b>
ข้อมูลทั่วไป	2
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา	7
ข้อมูลนักเรียน	11
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา	12
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)	13
ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	17
ข้อมูลงบประมาณ	19
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	23
<b>ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา</b>	<b>25</b>
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน	27
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา	50
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	61
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ	73
สรุปผลการประเมินในภาพรวม	83
<b>ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ</b>	<b>85</b>
สรุปผล	86
แนวทางการพัฒนาในอนาคต	91
ความต้องการและความช่วยเหลือ	92
<b>ส่วนที่ 4 ภาคผนวก</b>	<b>93</b>
ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2559	94
โครงการปีการศึกษา 2559	100
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	103
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	105

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงาน การประเมินคุณภาพเป็นรายงานประจำปี	107
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559	109



**สาธิต ลิขุกัม นาม อปี ยาทิสกีทิส**  
**"ซันซื่อว่าคิลปะแม่เขนโดเขนหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้"**

**วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง**

**ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000**

**Website : <http://cdaat.bpi.ac.th>**

**E-mail : [Angthong1808@gmail.com](mailto:Angthong1808@gmail.com)**

**โทรศัพท์ : 035-611548**

**โทรสาร : 035-620108**